

Lãnh đạo ngân hàng ACB đứng lo lắng cho các vị bê bối tài chính

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Năm, 20 Tháng 9 Năm 2012 08:27

Chính phủ Việt Nam đã cam kết sửa đổi các quy định về khu vực này, nhưng có vẻ không quy định tâm thức hiên.



□

ACB, một trong những ngân hàng có phần hàng đầu của Việt Nam

Hôm qua, 19/09/2012, Ngân hàng Thanh niên miền Á châu ACB thông báo là ông Trần Xuân Giá, chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng này, cùng với hai phó chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Vũ Kỳ và Trần Kim Quang đã từ chức «vì lý do cá nhân».

ACB cũng xác nhận các lãnh đạo từ nhiệm này đều có liên quan đến vị bê bối tài chính tại ngân hàng này.

Theo thông báo của ngân hàng ACB, ba thành viên nói trên có liên quan đến việc phê chuẩn cho ông Lý Xuân Hội, nguyên tổng giám đốc ACB, ký thác nhân viên của ông rút 34 triệu đôla từ ACB để gửi trái phép vào Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Hiện chưa rõ là ông Trần Xuân Giá, nguyên là Bộ trưởng Kinh tế và Đầu tư, cùng hai lãnh đạo kia của ngân hàng ACB có sự bất truy cập hay không.

Lãnh đạo ngân hàng ACB đồng loạt từ chức vì vấn đề bê bối tài chính

Tác Giả: Thanh Pháng

Thứ Năm, 20 Tháng 9 Năm 2012 08:27

Cåu tång gißam đßng cß Lý Xuân Hßi và ông Nguyßn Đßc Kiên, ngß i sáng lập ACB và nhân vật đßc coi là thân cận với Thủ tßng Nguyßn Tßn Dßng, đã bß bßt vào tháng trßc.

Ngày 18/09, cß quan đßu tra công an Vißt Nam vßa thông báo đã khßi tß ông Nguyßn Đßc Kiên với hai tßi « cß ý làm trái gây hßu quß nghiêm trọng » và « lßa đßo chißm đßt tài sßn ». Với các tßi danh này, ông Kiên có thể lãnh án tù chung thân.

Vì có liên quan đßn ngân hàng ACB, ông Phßm Trung Cang, phó chủ tßch Hßi đßng qußn trß ngân hàng Eximbank cũng đã từ chức « vì lý do cá nhân », theo nhß thông báo của ngân hàng này hôm qua. Nhßng theo chủ tßch Hßi đßng qußn trß Eximbank, việc từ chức của ông Phßm Trung Cang chủ yếu liên quan đßn trách nhiệm của ông Cang khi còn là phó chủ tßch Hßi đßng qußn trß ACB từ năm 1994 đßn 2011, tßc là trong thời gian xảy ra bê bối tài chính của ngân hàng này.

Vß tại tßng của ngân hàng ACB đã khißn chủ sở các sàn giao dịch chứng khoán ở Vißt Nam sụt giảm mạnh và khißn ngß i ta lo ngß i về nguy cß sụp đổ của hệ thống ngân hàng Vißt Nam, hiện đang có tỷ lệ nợ xấu cao nhất Đông Nam Á. Chính phủ Vißt Nam đã cam kết sẽ tái cấu trúc khu vực này, nhßng có vẻ không quyßt tâm thực hiện.

Các vụ bắt giữ và vụ từ chức của các lãnh đạo ngân hàng ACB một lần nữa khßi đßy nhßng lßi đßn đoán về đßu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ ban lãnh đạo Vißt Nam, cß thể là giữa phe thủ tßng Nguyßn Tßn Dßng với phe của chủ tßch nội bộ Trßng Tßn Sang.